

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 33.22 บาท แนวโน้มอ่อนค่า คาดกรอบ 33.25 -33.55 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.32 บาท ปรับอ่อนค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับปิดท้ายวันทำการก่อนที่ 33.30 บาท คาดว่าในระยะสั้นเงินบาทยังมีทิศทางอ่อนค่าตามสกุลเงินในภูมิภาค หลังความเชื่อมั่นดอลลาร์ปรับดีขึ้น คาดกรอบระหว่างวันมีแนวรับแรกที่ 33.30 บาท และแนวรับถัดไปที่ 33.25 บาท และมีแนวต้านแรกที่ 33.40 บาท และแนวต้านถัดไปที่ 33.55 บาท

* นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ที่ระดับ 33.32 บาท เคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าลง ตามปัจจัยหลักเรื่องผลกระทบสงครามการค้า (Trade War) ที่ยังคงติดตามอยู่ แต่เงินบาทและสกุลในภูมิภาคเคลื่อนไหวไม่ผันผวนมากนัก หลังตลาดฟ่อนคลายลงเพราะรับข่าวไปก่อนแล้ว ส่วนการศึกษาแนวทางเก็บภาษีสินค้าจีนเพิ่ม 2 แสนล้านดอลลาร์ไม่ได้สร้างความกังวลรุนแรงต่อตลาด ขณะที่ตลาดคาดว่าเงินไม่น่าจะตอบโต้รุนแรงในระดับเดียวกัน เพราะจีนนำเข้าจากสหรัฐน้อยกว่าสหรัฐนำเข้าจากจีนอยู่ที่ 1.5 แสนดอลลาร์ แต่จีนก็มีการศึกษามาตรการอื่นๆ เช่น การชะลอไม่ซื้อและควมรวมกิจการ" (Mergers and Acquisitions : M&A) กับธุรกิจของสหรัฐ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังติดตามดูต่ออีกประมาณ 2-3 เดือนก่อนจะได้ข้อสรุป

* เขากล่าวว่า ด้านสกุลยูโร ปอนด์ อ่อนค่าลงเมื่อกับสกุลดอลลาร์ เนื่องจากความเชื่อมั่นดอลลาร์ปรับดีขึ้น จากการประกาศดัชนีผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐปรับดีขึ้นมาก สูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2011 สะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐที่ดีขึ้น แนวโน้มเงินเพื่อสูงขึ้น ทำให้ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้อีก 2 ครั้งได้ หนุนดอลลาร์แข็งค่าขึ้นช่วงนี้

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.24 จากวานนี้ 94.20

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 766.58 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,375.81 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 33.261 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้